



ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วย ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือก
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วย ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วย
ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล และพี่เลี้ยงเด็กพิการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ชุติกานุจน์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
(แบบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตำแหน่ง ครูสอนเด็กเจ็บป่วย ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล ผู้สมัครสอบ	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวศศิวิมล ศรียาภัย	
๐๐๒	นายพิเชษฐ์ แซ่เอี้ยว	
๐๐๓	นางสาวพจี เอี่ยมขำ	
๐๐๔	นางสาวฐานิตา สัตยวินิจ	
๐๐๕	นางสาวธนวรรณ วงศ์ใหญ่	
๐๐๖	นายปรมัตต์ แก้วเกต	
๐๐๗	นางสาวอภิญา พึ่งงาม	

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล ผู้สมัครสอบ	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวพัชรภรณ์ ชิงชัย	

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มารับการคัดเลือก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไม่มารับ
การคัดเลือกตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีได้แจ้งไว้แล้ว ถือว่าสละสิทธิ์

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการคัดเลือก

- ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบ มาแสดง ณ
จุดลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ หากไม่นำมาจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (กรณี
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ จะได้รับบัตรประจำตัวสอบในวันที่เข้ารับการคัดเลือก)
- ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรี
สวมกระโปรงหรือกางเกงสแล็คขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก มีแขน กางเกงสแล็คขายาว
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสามารถนำรถไปจอดได้ที่วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะหรือริมน้ำหลัง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

หมายเหตุ : กรณีสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ให้นำเอกสารการสมัครมาแสดงในวันที่เข้ารับการคัดเลือกด้วย
ถ้าเอกสารไม่พร้อมหรือไม่ตรงกับที่แนบในการสมัครจะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

“เรียนดี มีความสุข”